

# เศรษฐศาสตร์: ตลาควิชา

• ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี  
คณบดีเศรษฐศาสตร์ ม.เศรษฐศาสตร์

ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่ทรงคุณค่า เนื่องจากน้ำยางสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมได้จำนวนมาก เช่น กาว ยางล้อ ยางยืด และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในขณะที่เมื่อหมดอายุให้นำยางที่ไม่ยางก็สามารถเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเพอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมของเล่นไม้ ในขณะที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางอันดับหนึ่งของโลก แต่ปัญหาราคายางตกต่ำตั้งแต่ปี 2557 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงแก่ครัวเรือนชาวสวนยาง แม้ว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงาน โดยมีการควบรวม 3 หน่วยงานเดิม เป็น “การยางแห่งประเทศไทย” มาตรการ “ไร่ละพันห้า” การรับซื้อผลผลิตหนึ่งแสนตันภายใต้ “โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ”

**ปัญหาของยางพาราของไทยไม่ได้มีเฉพาะที่ราคายางพาราตกต่ำ แต่ยังมีปัญหาเรื่องการจัดการสวนยาง ความหลงผิดและกับดักทางสถาบันที่นำไปสู่นโยบายที่ผิดพลาด และการจัดการผลผลิต การตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง โครงการของรัฐในอดีตตั้งแต่ปี 2553 เน้นการเพิ่มผลผลิตยางพารา เนื่องจากราคายางอยู่ในระดับสูง แต่ในบัจจุบันราคายางอยู่ในระดับต่ำซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีนชะลอตัว และผลจากโครงการการเพิ่มผลผลิตดังกล่าวก็ซ้ำเติมปัญหาราคายางตกต่ำอย่างต่อเนื่อง**

**ในอีกด้านหนึ่ง จีนซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของโลกมีอำนาจในการต่อรองสูงและการที่สต็อกยางพาราและยางสังเคราะห์มีเหลือมากกว่า 7 ล้านตัน**

(เทียบเท่าการผลิตในประเทศไทยหลายปี) ในขณะที่การใช้ยางพาราในประเทศไทยเองเติบโตช้ากว่าการผลิต ดังนั้นราคายางพาราจึงมีแนวโน้มตกต่ำลงและราคาคงคงอยู่ในระดับต่ำไม่น้อยกว่าสองปี หากเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจจีนไม่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในทางตรงกันข้ามมาเลเซียซึ่งถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับสามของโลก แต่กลับมีผลผลิตในประเทศเพียงพอสำหรับการใช้ในประเทศ และเน้นการนำเข้ายางพาราจากประเทศไทยเพื่อทำการส่งออกสู่ตลาดโลกในฐานะ

## วิกฤติยางพารา: ปัญหาและแนวทางแก้ไข

ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีคุณภาพสูงขึ้น ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า โครงสร้างตลาดยางพาราและการบริหารจัดการยางพาราของไทย ยังมีช่องว่างสำหรับการปรับปรุงอีกมาก นโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางนั้น จากการสำรวจภาคสนาม พบว่า โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เป็นการรับซื้อยางในราคาสูงกว่าตลาดโดยจำกัดสิทธิ์ชาวสวนยางไร่ละไม่เกิน 10 กิโลกรัม ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย และปริมาณโดยรวมไม่เกินหนึ่งแสนตัน โครงการดังกล่าวคล้ายกับการแจกเงินรายละ 1,200 บาทโดยประมาณ แต่ส่งผลให้เกษตรกรที่พึงพอใจที่ได้รับราคาสูงกว่าตลาด อย่งไรก็ตาม โครงการนี้เริ่มใช้ในช่วงการปิดกีดกันทำให้ในระยะแรกรัฐบาลไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วอย่างที่ตั้งใจไว้

**แม้ว่ารัฐบาลพยายามเจรจาเอกชนในการแปรรูปผลผลิตยางพาราขั้นต้นที่รับซื้อจากเกษตรกรเพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบยางพารานั้น แต่จากข้อจำกัดทำให้การบริหาร**

จัดการโครงการมีต้นทุนที่สูงขึ้น ในขณะที่นโยบาย “ไร่ละพันห้า” ไม่เกิน 15 ไร่ต่อรายนั้น ก็คล้ายกับเงินอุดหนุนช่วยค่าครองชีพ (แจกเงิน) ทั้งสองนโยบายเป็นนโยบายบรรเทาปัญหาในระยะสั้น ขณะที่นโยบายระยะกลางและระยะยาวเป็นการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศและการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นหลัก

ข้อเสนอทางนโยบายสำหรับการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดจำนวนต้นยางพาราต่อไร่ลง และลดพื้นที่ที่ไม่มีความเหมาะสมในการปลูกยางพารา ผู้วิจัยเห็นว่า การสนับสนุนให้ชาวสวนยาง

พาราสร้างรายได้เพิ่มจากสวนยาง เช่น การปลูกกระชาย การเลี้ยงผึ้ง การปลูกไม้ผล การทำวนเกษตรหรือเกษตรผสมผสานในสวนยาง หรือปลูกไม้เศรษฐกิจยืนต้นเสริมในสวนยางตามแนวทางของธนาคารต้นไม้จะเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนมากกว่า และประเทศจะได้รับประโยชน์จากการมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มมากขึ้น เพิ่มการดูดซับคาร์บอน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสังคม

อีกทั้งชาวสวนยางยังสามารถมีรายได้มากขึ้นจากการขายไม้ แนวทางของธนาคารต้นไม้เป็นแนวทางที่รัฐควรพิจารณาส่งเสริม เพราะเป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง สำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง เช่น การทำถนนที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ การทำแผ่นยางปูคอกปลูสัตว์ การทำปลอกยางปูอาคาร การทำบ่อน้ำในไร่นา วัสดุประกอบเพื่อใช้ในโครงการของรัฐ ดังนั้น ภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดมาตรการและสัดส่วนการบังคับใช้ในประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของพาราและผลิตภัณฑ์

## ราคายาง

ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2559

หน่วย : บาท/กก.

ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด                      เมษายน 2559    พฤษภาคม 2559  
   กรุงเทพฯ    สงขลา    กรุงเทพฯ    สงขลา

### ยางแผ่นรมควัน

ชั้น 1	52.80	52.55	53.00	52.75
ชั้น 2	52.20	51.95	52.40	52.15
ชั้น 3	51.65	51.40	51.85	51.60
ชั้น 4	51.35	51.10	51.55	51.30
ชั้น 5	50.90	50.65	51.10	50.85

### ยางแท่ง

STR5L	53.00	52.75	53.20	52.95
STR20	46.55	46.30	46.75	46.50
น้ำยางข้น 60% (Concentrated Latex 60%)	32.00	31.75	32.20	31.95

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง

# เอกชนจ่อลงทุนตั้งโรงงานยางรับเบอร์ชิตี

กนอ.ระบุมีนักลงทุนไทย-ต่างชาติกว่า 17 ราย สนใจลงทุนตั้งโรงงานใน“รับเบอร์ชิตี” คาดอีก 12 เดือนทยอยเปิดโรงงาน เอกชนแนะรัฐลงทุนศูนย์ทดสอบล้อยาง

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการดำเนินงานนิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือ รับเบอร์ชิตี ว่า การดำเนินงานโครงการรับเบอร์ชิตี จ.สงขลา มีความคืบหน้าตามแผนที่วางไว้ และเตรียมที่จะลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(เอ็กซิมแบงก์) เพื่อขยายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา โดยคาดว่า รับเบอร์ชิตีจะทยอยเปิดดำเนินงานในอีก 12 เดือนหลังจากนี้

ทั้งนี้ ล่าสุดมีนักลงทุนสนใจเข้าลงทุนตั้งโรงงานในนิคมรับเบอร์ชิตีแล้วหลายราย โดยมีผู้ประกอบการขนาดใหญ่จากจีน ไทย และญี่ปุ่น ประมาณ 5 ราย และมีกลุ่มสหกรณ์เอสเอ็มอีอีกประมาณ 12 รายสนใจเข้าตั้งโรงงานขนาดกลางและเล็ก โดยอยู่ระหว่างการ

การเจรจากับรัฐบาลขอสนับสนุนการสร้างอาคารโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน

“กนอ. ได้จัดสรรพื้นที่รับเบอร์ชิตี ประมาณ 50 แปลง แปลงละ 6-8 ไร่ รองรับการลงทุน ซึ่งคาดว่าจะมีโรงงานเข้ามาตั้งได้ประมาณ 50 โรง และคาดว่าจะภายในปี 2562 จะมีโรงงานเข้ามาลงเต็มพื้นที่” นายวีรพงศ์ กล่าว

นอกจากนี้ กนอ.อยู่ระหว่างการหารือกับกรมธนารักษ์ เพื่อจัดหาพื้นที่ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมรองรับซูเปอร์คลัสเตอร์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะเน้นในภาคตะวันออก จ.ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งจะเน้นในซูเปอร์คลัสเตอร์ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และปิโตรเคมี คาดว่าจะใช้ที่ดินไม่มากประมาณ 500-1,000 ไร่ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ส่วนการที่รัฐบาลออกมาตรา 44 ให้โครงการลงทุนไม่จำเป็นต้องจัดทำรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ อีไอเอ นั้นเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โดยโครงการของอุตสาหกรรมยังไม่มี ความจำเป็นที่ต้องใช้อำนาจตามมาตรา 44

นายเอกชัย ลิ้มปิยะติพงษ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลชะลอโครงการสนามบินทดสอบล้อยาง และรถยนต์นั้น มองว่าจะกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมล้อยางของไทย เพราะต้องส่งไปทดสอบในประเทศยุโรป ที่มีต้นทุนการทดสอบแพง ทำให้ไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้รวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกโครงการสร้างศูนย์ทดสอบล้อยางใช้งบประมาณเพียง 400-500 ล้านบาท แต่หลังจากนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมก็มองว่าควรจะทำให้ครบวงจร ต่อยอดไปสู่การทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์

และยานยนต์ทั้งคัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ของผู้ประกอบการชาวไทย ทำให้ต้องใช้งบประมาณเพิ่มไปจนเกือบ 4 พันล้านบาท

“กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ส.อ.ท. มองว่า เพื่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตล้อยาง และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน รัฐบาลจึงควรลงทุนศูนย์ทดสอบล้อยางนำร่องก่อน เพราะใช้งบเพียง 400-500 ล้านบาท จากนั้นหากประสบความสำเร็จก็ค่อยๆ ต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์ทดสอบยานยนต์ทั้งคัน”

นอกจากนี้ รัฐบาลควรพิจารณาเพิ่มจ.นครปฐมและสมุทรสาคร ให้อยู่ในพื้นที่พัฒนาซูเปอร์คลัสเตอร์ยานยนต์ เพราะผู้ผลิตล้อยางรถยนต์ชาวไทยส่วนใหญ่ 90% อยู่ใน 2 จังหวัดนี้ หากไม่ยกเข้าไปอยู่ในซูเปอร์คลัสเตอร์ ก็จะทำให้มีแต่ผู้ประกอบการล้อยางจากต่างชาติได้ประโยชน์ตรงนี้ไป และผู้ประกอบการชาวไทยก็จะแข่งขันได้ยากขึ้น

# รับเบอร์ชิตีเนื้อหอม 17 รายสนลงทุน

โพสต์ทูเดย์ - กนอ.เผยเอกชน 17 รายเล็งลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยาง รายกลางร้องภาครัฐให้สิทธิประโยชน์จูงใจเพิ่ม

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการ 17 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่จากไทย จีน และญี่ปุ่น รวม 5 ราย และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและเครือข่ายสหกรณ์ รวม 12 ราย สนใจเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานแปรรูปยางในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือรับเบอร์ชิตี ที่ จ.สงขลา อาทิ โรงงานผลิตกาวยาง มูลค่าลงทุน 300-500 ล้านบาท และโรงงานแปรรูปยางคอมพาวด์ มูลค่าการลงทุน 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ เบื้องต้น กนอ.จัดแบ่งพื้นที่นิคมฯ เป็น 50 แปลง แปลงละ 6-8 ไร่ และด้วยปริมาณพื้นที่ที่มีอยู่ในขณะนี้จะสามารถรองรับนักลงทุนได้ประมาณ 50 ราย ซึ่งกรอบคาดว่าภายใน 3 ปีจากนี้หรือภายในปี 2561 จะมีการลงทุนเต็มพื้นที่ เพราะที่ผ่านมานักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจและติดต่อขอข้อมูลเป็นจำนวนมาก

นายวีรพงศ์ กล่าวว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและกลุ่มสหกรณ์บางส่วน ต้องการให้ภาครัฐเพิ่มสิทธิประโยชน์และช่วยเหลือ

เรื่องราคาที่ดินเพิ่มเติม จากปัจจุบันที่ภาครัฐกำหนดราคาขายที่ดินไว้ที่ 2.7-3.5 ล้านบาท/ไร่ หรือเช่าในราคา 1.7-2.2 แสนบาท/ปี ให้สิทธิยกเว้นค่าเช่าฟรี 3-5 ปี ฟรีค่าจดทะเบียนการเช่า และยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 3-5 ปี ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ประกอบการต้องทำสัญญาเช่าภายในวันที่ 30 เม.ย.นี้

นายวีรพงศ์ ระบุว่า กนอ.อยู่ระหว่างจัดหาพื้นที่ในเขตพัฒนาบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (อีสเทิร์นซีบอร์ด) ได้แก่



วีรพงศ์

จ.ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ประมาณ 500-1,000 ไร่ เพื่อรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมซูเปอร์คลัสเตอร์และอุตสาหกรรมขั้นสูง เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และปิโตรเคมี จากนั้นจะสรุปพื้นที่และเสนอให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พิจารณา

ภายใน 2 สัปดาห์

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กบพ.) มอบหมายให้ กนอ.จัดเตรียมพื้นที่

รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยพื้นที่ดังกล่าวต้องมีความพร้อมในเรื่องสาธารณูปโภคทั้งทำเรือ สนามบิน และต้องมีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่เป็นวัตถุดิบรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอื่นๆ

สำหรับความคืบหน้าการเสนอร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและการลงทุนคลัสเตอร์อุตสาหกรรมนั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสอบถามความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเร็วๆ นี้ **ศ**



## นโยบายโซนนิ่งเกษตร ยังเป็นแค่ฝัน

นโยบายโซนนิ่งเกษตรนั้น “รัฐ” ผลักดันมาหลายปีแล้ว หากจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็ต้องไล่เสียงวิจารณ์กันไปทุกรัฐบาล

เมื่อ พ.ศ. 2552 กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) เพื่ออาหาร พลังงาน และ อุตสาหกรรม เพื่อบูรณาการการพัฒนาด้านพลังงาน อาหาร อุตสาหกรรม และจัดการทรัพยากรที่ดิน และเขตชลประทาน บนพื้นฐานของความสมดุลอย่างยั่งยืน

พ.ศ. 2553 รัฐบาลมีแผนเบื้องต้นนำร่องใน 3 พืช ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย และ ปาล์มน้ำมัน เนื่องจากเป็นทั้งพืชพลังงานทดแทน และ พืชอาหารในตัวเดียวกัน

พ.ศ. 2555 รัฐบาลกำหนดเป้าหมายการปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของประเทศ (Agriculture Revolution) โดยมีกรอบแนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา คือ Zoning = Area + Commodity + Human Resource กล่าวคือ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องอาศัยปัจจัยหลักทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านพื้นที่ และทรัพยากร (Area & Resource) ด้านสินค้า (Commodity) และ ด้านคน (Human Resource: Smart Farmer & Smart Officer) ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จ

พ.ศ. 2556 จัดทำแผนที่ประกอบจำนวน 20 ชนิดสินค้า ได้แก่ พืช 13 ชนิด (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ลำไย เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพร้าว และกาแฟ) ปศุสัตว์ 5 ชนิด (โคเนื้อ โคนม สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่) และ ประมง 2 ชนิด (กุ้งทะเล และสัตว์น้ำจืด) และได้ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดตรวจสอบยืนยันข้อมูลการจัดพื้นที่ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจัดทำแผนซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญในแต่ละจังหวัด

และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนระยะ 20 ปีไว้เนื่องจากการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ต้องอาศัยระยะ

เวลาในการดำเนินงานเนื่องจากมีปัจจัยหลายด้านยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร ทั้งความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ความพร้อมด้าน ระบบฐานข้อมูลและข้อมูล เครื่องมือและกลไกต่างๆ ของหน่วยงานรวม ทั้งความเข้าใจของเกษตรกรเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวยังไม่ดีเพียงพอที่จะขับเคลื่อนให้สำเร็จได้ในระยะเวลานั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกำหนดขอบเขตระยะเวลาการพัฒนาในช่วง 20 ปี (พ.ศ. 2556 -2575) โดยระบุเป้าหมายและแนวทาง/มาตรการหลัก ในแต่ละช่วงเวลาการขับเคลื่อน รวมทั้งหน่วยงานหลักในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ระบุไว้เพื่อพัฒนา และเตรียมความพร้อมของปัจจัยต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมีแผนที่นำทางการพัฒนาในช่วง 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575)

**ทั้งนี้** ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดนั้น มีเงื่อนไขสำคัญหลายประการ โดยเฉพาะ ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยการกำหนดเป็นนโยบายหลักและมีความต่อเนื่องหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องกำหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับแนวทาง/มาตรการหลัก และต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการต่างๆ รวมทั้งต้อง**ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาของการขับเคลื่อน**นโยบายดังกล่าวด้วย จึงจะประสบความสำเร็จ

มาถึงปีนี้ก็**ไม่รู้**ว่า ยุทธศาสตร์ชาติ ยี่สิบปีที่จัดวางกันไว้ใหม่มีเรื่อง โชนนิงเกษตรอยู่ด้วยหรือเปล่า ?



## ทางหลวงชนบท ใช้ยางพาราผสม

สททบจรจรวันนี้ เป็นข่าวจากกรมทางหลวงชนบท เรื่องการสานต่อนโยบายรัฐบาลใช้ยางพาราก่อสร้างและบำรุงรักษาทาง

กรมทางหลวงชนบทแจ้งว่า ได้สานต่อนโยบายในการใช้ยางพาราของรัฐบาล โดยการนำยางพาราเข้ามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและบำรุงรักษาทาง ทั้งในส่วนของการก่อสร้างผิวทางด้วยพาราแอสฟัลต์ค้อนกรีต และการฉาบผิวเพื่อปิดอายุการใช้งานด้วยวิธีพาราสเลอรีซีล (Para Slurry Seal) ซึ่งในการก่อสร้างดังกล่าว ได้ใช้ยางพาราเข้ามาเป็นส่วนผสมในยางแอสฟัลต์ ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 3.5 ตามลำดับ

กรมทางหลวงชนบทได้เริ่มมีการใช้ยางพาราเข้ามาเป็นส่วนผสม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยได้กำหนดมาตรฐานวัสดุและวิธีการก่อสร้าง หรือที่เรียกว่ามาตรฐานทางหลวงชนบท ในส่วนของงานฉาบผิวแบบพาราสเลอรีซีล ในปี พ.ศ.2555 และงานแอสฟัลต์ค้อนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ในปี พ.ศ.2557 โดยมีการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการศึกษาวิจัยโดยสถาบันวิจัยยาง ซึ่งประสานความร่วมมือกับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

ร่วมกำหนดมาตรฐานถนนยางพารา พร้อมออกแบบถนนยางพาราเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างถนนยางมะตอยผสมยางพาราที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งจะทำให้อถนนมีความทนทาน ใช้งานได้ยาวนานขึ้น ช่วยประหยัดค่าซ่อมบำรุงถนนได้ค่อนข้างมาก นอกจากนี้หากมีการนำยางพาราผสมกับยางมะตอยราดถนนแพร่หลายมากขึ้น คาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพาราและทำให้ราคายางขยับตัวสูงขึ้น

ในปัจจุบันการก่อสร้างหรือซ่อมบำรุงถนนมีการใช้ พาราแอสฟัลต์ค้อนกรีต หรือ พาราสเลอรีซีล เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศกรมทางหลวงชนบทได้คำนึงถึงคุณภาพของการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นวิธีการที่ค่อนข้างใหม่และมีเทคนิควิธีการในการก่อสร้างแตกต่างจากเดิม กรมทางหลวงชนบทโดยสำนักบำรุงทางและสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา จึงได้เร่งรัดจัดทำแนวทางและคู่มือในการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างและบำรุงรักษาทาง ในงานที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม ตลอดจนจัดการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้เทคนิค วิธีการในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรของกรมทางหลวงชนบท เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ และถูกต้องตามระเบียบราชการ อีกทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการให้คำปรึกษา และขอแนะนำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้ามาขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้าง อันจะส่งเสริมให้มีความต้องการใช้ยางพาราภายในประเทศสูงขึ้น ลดการพึ่งพาการส่งออกยางพาราตามนโยบายของรัฐบาล และได้ถนนที่ดี มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป.

หน้า 16/16

Spotlight

พล.อ.ฉัตรชัย  
สาริกัลยะ  
‘บิกนเมฆ’  
ไม่ชอบกินบิวย!!!  
> 2



ข่าวต่อ

สเปคตไลต์

เจอแต่อาหารจานร้อนมาเสิร์ฟถึงที่ได้ทุกที่ทุกวัน สำหรับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นบุคคลที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความไว้วางใจมากท่านหนึ่ง ดูจากได้รับมอบหมายให้หนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญติดต่อกันถึง 2 กระทรวง ล้วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาปากท้องประชาชน

ปรับ ครม.คราวก่อนทุกคนมองว่า “บิกฉัตร” อาจกระเด็นจากเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพราะผลงานไม่เข้าตา ทั้งปัญหาข้าว กำลังซื้อภายในประเทศ รวมถึงปัญหาส่งออกที่ยังติดลบต่อเนื่องจนผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนให้คะแนนการทำงาน “รองบิวย”

แต่สุดท้ายปรับครม. “บิกฉัตร” ก็ยังยึดเก้าอี้สำคัญไว้ได้อย่างเหนียวแน่น!

เมื่อข้ามฟากมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็มีวายุเจอฝือกร้อนตั้งแต่ไก่โห้ทั้งปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ปัญหาภัยแล้ง ลามถึงราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ กระทั่งรายได้เกษตรกร ปัญหาไม่พ่นวนเวียนแต่เรื่องเดิมๆ

ล่าสุดสตรๆ ร้อนๆ สวนดุสิต โพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ออกมาเปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนหลังรัฐบาล “บิกตุ๋” เข้ามาบริหารประเทศเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน พบว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คะแนน

6.32 คะแนน จัดอยู่ในอันดับ “บิวยสุด” เมื่อเทียบกับ 9 กระทรวง เกือบหล่นกรอบ 3 กระทรวงเศรษฐกิจสุดท้ายแบบหวุดหวิด (คมนาคมได้คะแนน 6.46 คะแนน กระทรวงอุตสาหกรรม 6.42 คะแนน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6.32 คะแนน)

จากคะแนนดังกล่าวจึงตอกย้ำว่าผลงานยอดเยี่ยมของรัฐบาลที่ประชาชนเรียกร้องว่าต้องแก้ไขมากที่สุดไล่เรียงตามลำดับความสำคัญตั้งแต่ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจสินค้าราคาแพง การแก้ปัญหาเกษตรกร เมื่อผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ และการแก้ปัญหาปากท้องดูๆ ไปล้วนเกี่ยวข้องกันกับกระทรวงเกษตรฯ ทั้งนั้น!!!

งานนี้อีกด้านมองให้แฟร์ๆ หลายปัญหา จะโทษการทำงานไม่เข้าท่า ไม่ทันใจประชาชนทั้งหมดก็ไม่ถูกทั้งหมด เพราะวิกฤติบางเรื่องควบคุมไม่ได้ เช่น ภัยธรรมชาติ ที่เผชิญเหมือนกันทั่วโลก ขณะที่บางปัญหาก็กุญโยงกับเศรษฐกิจโลก ทั้งราคาข้าว ยาง มันสำปะหลัง ทำให้การแก้ไขในโหมดเหล่านี้อาจจะล่าช้าไป อีกทั้งบางเรื่องก็อยู่ในขั้นตามเช็ดตามแก้ต้องใช้เวลา เป็นปัญหาที่หมักหมมนาน

พล.อ. ฉัตรชัย หรือที่บรรดาสื่อสายทหารให้ฉายาว่า “บิกนเมฆ” เพราะสมัยเป็นนักเรียนนายร้อยชอบรับประทานนม และต้องเป็นนมชงเท่านั้น เกิดวันที่ 5 สิงหาคมปี 2498 จบโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12 (ตท.12) และโรงเรียนนายร้อย จปร.23 (จปร.23) รุ่นเดียวกับ “บิกตุ๋” ไตมาจากทหารช่าง

เคยเป็นเจ้ากรมการเงินและรอง

ปลัดบัญชีทหารบก รองปลัดบัญชีทหารบก ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก (ฝ่ายส่งกำลังบำรุง) รองเสนาธิการทหารบก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก รองผู้บัญชาการทหารบกเป็นตำแหน่งสุดท้ายในราชการทหาร

หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ปี 2557 ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาล “ประยุทธ์” ก่อนปรับไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ปี 2558



## สภาเกษตรกรจัดเวทีแลกเปลี่ยน เกษตรกรต้นแบบ‘ศก.พอเพียง’

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบที่มีผลงานทางการเกษตรดีเด่นระดับชาติ ซึ่งผลปรากฏว่าเกษตรกรต้นแบบสาขาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรางวัลพระราชทาน คือ นางจันทน์นิภา หวานสนิท ซึ่งประสบความสำเร็จในการทำการเกษตรอินทรีย์ โดยเริ่มจากการสมัครเข้าเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงกับสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) และเครือข่ายกิจกรรมไร้อาหารพิษ กรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานอื่นๆ แล้วลงมือทำบนความเชื่อที่มีมาตลอดว่า ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนอย่ามัวรอรับความช่วยเหลือจากผู้อื่น ด้วยการเริ่มใช้มูลสัตว์โดยชวนสามีตระเวนออกเก็บด้วยรถพ่วงข้างตามถนนในหมู่บ้านต่างๆ จนผู้คนพูดกันว่าคงเป็นคนไม่ปกติสติไม่ดี จากนั้นได้ทำปุ๋ยหมักใช้เอง เพราะจุลินทรีย์เพื่อย่อยวัสดุจุดบ่อน้ำเพื่อเลี้ยงปลา ปลูกลูกยางพาราสลักกับต้นสละ เปลี่ยนพืชหลักเป็นปาล์มแทนยาง ปลูกลูกหญ้าแฝกป้องกันการชะล้างหน้าดิน ปลูกลองกอง มะพร้าวน้ำหอม หมากร มะนาว กล้วย สะตอ มะละกอ สับปะรด มะเขือ ผักหวาน พริก ขวบ ด้านสัตว์มีการเลี้ยงหมู นกกระทา เป็นการสร้างสังคมพืชสังคมสัตว์ให้อยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรกัน สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตที่สมดุลด้วยสิ่งแวดล้อมที่ยังคงเป็นธรรมชาติ

นายประพัฒน์กล่าวต่อว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดให้เกษตรกรที่สนใจพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนการทำการเกษตรกับนางจันทน์นิภา หวานสนิท เกษตรกรต้นแบบรางวัลพระราชทานสาขาเกษตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 14 มีนาคม ในงานสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรกรรม สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนที่อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

# สงขลาชูสินค้าเกษตร ยกระดับสู่‘พรีเมียม’

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ในภาวะราคาขายพาราตกต่ำ จังหวัดปลักตันวาระ 6 “เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน” ช่วยเหลือเกษตรกรโดยปลักตันให้เกษตรกรจังหวัด เกษตรอำเภอ หาจุดเด่นผลผลิตที่สามารถพัฒนาให้เป็นสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมของ จ.สงขลา สร้างแบรนด์ให้กับหมู่บ้าน ชุมชน โดยเน้นหนักหมู่บ้านที่มีพื้นฐานอยู่แล้ว ขยายผลเป็นรายหมู่บ้าน เกษตรผสมผสาน ตามรอยเท้าพ่อ ครั้งไร่คลายจน หรือ 1 ไร่ได้หลายแสน ส่งเสริมผลไม้นอกฤดูกาล เน้นหนัก เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง ขยายพันธุ์ พัฒนาคุณภาพ

นายทรงพลกล่าวว่า จังหวัดจะเข้าไปส่งเสริมการตลาดผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อสร้างแบรนด์เชื่อมโยงกับแหล่งผลิต อาทิ จำปาตะเกาะยอ ส้มโอหอมควนลัง รวมทั้งส่งเสริมพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่มีสู่ทางการตลาด เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ตัดใบ เมล่อน องุ่น มะเขือเทศ กัลฉวยหอมทอง พืชสมุนไพร ผักพื้นบ้าน พร้อมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยในเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับส่งเสริมการตลาด ภายใต้แบรนด์ “สงขลาเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ”

เกษตรกรสวนยางหันมาทำอาชีพเสริมช่วงยางผลัดใบ สวนไม้กวาดดอกอ้อขาย มีรายได้งดงาม  
วันละ 1,000 บาท เลี้ยงครอบครัว 9 มี.ค. 2559

นายมนูญ งานดี อายุ 46 ปี ชาวบ้านเลขที่ 35/6 บ้านถ้ำ ม.2 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.  
พังงา มีอาชีพรับจ้างกรีดยางพารา ได้หันมาทำอาชีพเสริมรายได้ให้ครอบครัว ด้วยการสวนไม้  
กวาดดอกอ้อขาย โดยแต่ละวันจะออกไปตัดต้นอ้อที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะพบได้ตาม  
ระหว่างร่องสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน เมื่อได้ต้นอ้อมาก็จะนำมาตากแดดไว้ประมาณ 3  
- 4 วัน จนกว่าต้นดอกอ้อจะแห้ง แล้วจึงนำมาฟัดเหมือนฟัดข้าวเพื่อให้ดอกอ้อหลุดออกจากก้าน  
จนหมด แล้วจึงนำมามัดรวมกันเป็นมัดเล็กประมาณ 5 - 6 มัด จากนั้นนำทั้งหมดมาสวนรวมกันที่  
ละมัด ก็จะได้ไม้กวาดดอกอ้อ จากนั้นจึงนำมาตากแห้งอีกครั้งเพื่อให้ดูสวยงามพร้อมวางจำหน่าย  
สำหรับระยะเวลาในการผลิตไม้กวาดดอกอ้อ 1 ด้าม ใช้เวลาประมาณ 15 - 20 นาที ในหนึ่งวัน  
สามารถสวนไม้กวาดได้ประมาณ 20 ด้าม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ได้มา บวกกับความอดทนและ  
ความขยันในการสวน โดยจำหน่ายในราคาต่อด้ามละ 50 บาท ซึ่งแต่ละวันไม่เพียงพต่อความ  
ต้องการของผู้ซื้อ เป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวในช่วงยางพารากำลังอยู่ใน  
ระหว่างผลัดใบและมีราคาผันผวนได้เป็นอย่างดี

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พงษ์ธร ทะสังขาร์ ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชยแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์  
จังหวัดพังงา

## ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าแปดหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวลดลง 9 มี.ค. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวันที่ 9 มีนาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 44.89 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 43.89 บาท ราคายางท้องถื่น กิโลกรัมละ 43.00 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 46.88 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 45.39 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 44.89 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 44.39 บาท ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 40.69 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 82,300 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคายางประจำวัน ยางแผ่นดิบ ปรับลดลง 1 บาท ต่อ ก.ก. ยางความชื้น ปรับลดลง 1.46 บาท ต่อ ก.ก. ยางแผ่นรมควัน ปรับลดลง 1 บาท ต่อ ก.ก. ยางแผ่นดิบท้องถื่น ราคา 43.00 บาท ต่อ ก.ก. ปรับลดลง 1.75 บาท ต่อ ก.ก. น้ำยางสด ราคา 41.00 บาท ต่อ ก.ก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

ราคาตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 49.82 บาท ต่อ ก.ก. ราคาเสนอขายอยู่ที่ 50.56 บาท ต่อ ก.ก. ตลาดเซียงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 59.34 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 2.69 บาท ต่อ ก.ก. ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 49.40 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 1.29 บาท ต่อ ก.ก.

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธุทธ พิทักษ์มงคล ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเซยแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

ภาวะยาง AFET: ปิดตลาดวันนี้ไม่มีปริมาณซื้อขาย (10/03/2559)

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดวันนี้ ไม่มีปริมาณซื้อขาย ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 492 สัญญา ไม่เปลี่ยนแปลง  
ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

APR 16 47.00 - 0

MAY 16 48.20 - 0

JUN 16 49.00 - 0

JUL 16 48.00 - 0

AUG 16 47.05 - 0

SEP 16 49.20 - 0

รวม 0

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09/03/59)